

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน  
สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมจำปานคร ๓ ชั้น ๔ เทศบาลตำบลพังโคน

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมเกียรติ ประทุม	ประธานสภาเทศบาลฯ		
๒	นายพงศธร สิงห์กัญญา	รองประธานสภาเทศบาล		
๓	นายธนวรรธธน มั่นคงพูนสวัสดิ์	เลขานุการสภาเทศบาลฯ		
๔	นายวิเชียร ประสมศรี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๕	นายมงคล มุลธิสาร	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๖	นายสำเร็จ พุฒธรรม	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๗	นายสิทธิเรศ รัตนกร นามวงศ์ษา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๘	นางสาวหนูนิล เหลืองขาลี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๙	นายทองศุภย์ รัตนะ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๑๐	นายบุญชู พลศรีลา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๑๑	นายวารีย์ แก้วมุงคุณ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		
๑๒	นายปิยะณัฐ เทพิน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายฤทธิญา วงศ์กาฬสินธุ์	นายกเทศมนตรี ตำบลพังโคน		
๒	นายวระเพชร ทองสว่าง	รองนายกเทศมนตรี ตำบลพังโคน		
๓	นายพรระชปกรณ์ วินิจมงคลสิน	รองนายกเทศมนตรี ตำบลพังโคน		
๔	นายอาทิตย์ ก้อนอินทร์	เลขานุการนายกเทศมนตรี ตำบลพังโคน		
๕	นายณรงค์ศักดิ์ แสนอุบล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตำบลพังโคน		
๖	นายสุรัชชัย ชันชัยภูมิ	ปลัดเทศบาล		
๗	นางเยาวภรณ์ วิเศษลา	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		
๘	นายอดิเทพ ไชยเชษฐ์	หัวหน้าฝ่ายการโยธา		
๙	นายพิศาล อุทธา	ผอ.กองสาธารณสุขฯ		
๑๐	นางสุปราณี อัดนโถ	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๑๑	นายปรีชา มายูร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๑๒	นางสาวรุ่งทิพย์ พลหาราช	ผู้จัดการสถานธนาอนุบาล		
๑๓	นายโตม ชนสวรรค์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ		
๑๔	นายนเรศ กวีพิชชาพัชร	หัวหน้าฝ่ายปกครอง		



**นายธนวรรธนะ**

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมนายธนวรรธนะ มั่นคงพูนสวัสดิ์ เลขาธิการสภาขอเรียนเชิญ นายสมเกียรติ ประทุม ประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคน จุดฐูเพียบบุชาพระรัตนตรัย ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคนต่อไป เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคนนำกล่าววบูชาพระรัตนตรัย และเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แล้วได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน

**ประธานฯ**

เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลพังโคน ท่านรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน ท่านเลขาธิการนายกฯ และท่านที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพังโคน ที่เคารพทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ ประทุม ประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคน ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจำปานคร ๓ ชั้น ๔ อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลพังโคน ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ ต่อไปจะเข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน ตามระเบียบวาระต่าง ๆ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ****ประธานฯ**

สำหรับประธานสภา วันนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลเราได้ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรองนายก ท่านพรชปกกรณ์ วินิจมงคลสิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ

**นายกฯ**

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สำหรับวันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ เรื่องที่หนึ่ง เนื่องจากเทศบาลเราได้บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใหม่ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๖ เชิญเจ้าหน้าที่ใหม่รายงานตัวครับ

**นางสาวนริศรา**

สวัสดิ์คะ ดิฉันนางสาวนริศรา อุประ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการได้บรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานที่ ๓ เดือน ก็ขอถือโอกาสนี้รายงานตัวต่อสภาเทศบาลตำบลพังโคน ขอขอบคุณค่ะ

นายกฯ

ก็ถือว่าเป็นพนักงานที่เป็นลูกหลานบ้านพังโคนเรานะครับ สำหรับเรื่องที่สองที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เดือนนี้คือเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ การบริหารงบประมาณผ่านมาแล้วห้าเดือนไตรมาสที่ ๒ กิจกรรมในเดือนมีนาคม ก็จะมีการแข่งขันกีฬาชุมชน ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และในเดือนเมษายน ก็จะมีกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๓ เมษายน และวันที่ ๒๓ เมษายน จะมีการแข่งขันกิจกรรมวัดใจไกลเกินร้อย โดยเทศบาลตำบลพังโคนร่วมกับสถาบันราชชมงคลฯ ชมรมจักรยานอำเภอพังโคน ร่วมกันจัดการแข่งขันในวันที่ ๒๓ เมษายน และในเดือนพฤษภาคม เป็นกิจกรรมสำคัญบุญมหาชาติและบุญบังไฟ ในวันที่ ๕-๗ พฤษภาคม โดยในปีนี้จะติดปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าอาจจะมีการเลือกตั้งในห้วงต้นเดือนพฤษภาคม เกรงว่าจะตรงกับวันจัดงานของเรา ผมจึงให้สำนักปลัดได้ทำเรื่องหารือไปที่ กกต.จังหวัด เบื้องต้นได้รับแจ้งด้วยวาจาจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งแล้วว่าคงไม่มีผลต่อการจัดงานประเพณีของเรา อย่างไรก็ตามก็ต้องรอการตอบหนังสือกลับเป็นลายลักษณ์อักษรครับ สำหรับเรื่องต่อมาคือเรื่อง ผอ.สุทธิเกียรติ ฮังกาสิ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งพวกเรา ก็ได้ไปร่วมงานกัน สำหรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เราได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปครับ สำหรับผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

**๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕**

ประธานฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีทั้งหมด ๓๑ หน้า ตามที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านไปแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข หรือมีข้อความที่ตกไปก็ขอแก้ไขได้นะครับ เชิญ สำหรับรายงานการประชุมทางเลขานุการสภาก็ได้ตรวจทานไปแล้วครับ แต่หากสมาชิกท่านใดเห็นข้อผิดพลาดจะแก้ไขก็เชิญได้นะครับ เชิญท่าน สท.ปิยะณัฐ เทพิน ครับ

นายปิยะณัฐ

เรียนท่านประธานสภา ผมขอแก้ไขหน้าที่ ๒๗ บรรทัดที่ ๑๑ จากล่างข้อความ “**ห้าม**จำเลยทั้งสองกระทำการใด ๆ” แก้ไขเป็น “**ห้าม**จำเลยทั้งสองกระทำการใด ๆ” ครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่านปิยะณัฐนะครับ แก้ไขจากห้ามเป็นห้ามนะครับ มีแก้ไขอีกหรือไม่ครับ มีท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมนะครับ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองโปรดยกมือด้วยครับ



### ระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ข้อ ๕(๒๕) หนี้สูญ หมายความว่า หนี้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าหนี้ ไม่มีทางที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ได้

ข้อ ๙๗ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่าสิบปีขึ้นไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดและได้ดำเนินการดังนี้

(๑) เร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้วแต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินที่จะเรียกชำระได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระทำได้

(๒) กรณีลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน (๑)

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ และวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามที่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายดังกล่าว จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลพังโคนได้พิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายหนี้ภาษีค้างชำระดังกล่าวเป็นหนี้สูญ ต่อไป

ประธานฯ

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรืออยากซักถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ เชิญท่าน สท.บุญชู ครับ

นายบุญชู

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอหารือเกี่ยวกับรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีนะครับเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะให้เจ้าหน้าที่ออกติดตามเพราะตามที่ดูรายชื่อแล้วยังมีชีวิตอยู่ แต่หากได้เสียชีวิตก็คงไม่เป็นไร ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ

เชิญท่าน ผอ.คลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดการจำหน่ายหนี้สูญให้กับสมาชิกได้เข้าใจครับ

นางสุปราณี

ขอบคุณคะท่านประธาน การที่เราจำหน่ายหนี้สูญ ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำตามขั้นตอนทั้งติดตามด้วยเอกสารและติดตามด้วยตนเอง ก็ไม่สามารถติดตามได้ จึงดำเนินการตามระเบียบกรณีหนี้ที่ค้างเกินสิบปี เราสามารถขออนุมัติต่อสภาในการจำหน่ายเป็นหนี้สูญได้ และก่อนที่เราจะขออนุมัติเราได้ทำบันทึกถ้อยคำไว้แล้ว จึงได้ทำตามระเบียบจำหน่ายเป็นหนี้สูญ

ประธานฯ

จำนวนที่ราย และเป็นเงินเท่าใด

นางสุปราณี

หนี้ค้างชำระทั้งหมดที่ขออนุมัติจำหน่ายในครั้งนี้มีจำนวน ๑๙ ราย เป็นภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน ๑๑ ราย เป็นเงิน ๓๙,๓๗๙ บาท ภาษีป้าย จำนวน ๘ ราย เป็นเงิน ๑๐,๓๙๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๗๖๙ บาท คะ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว

**ประธานฯ**

เชิญท่านเลขาธิการสภา ท่านธนวรรธน์ มั่นคงพูนสวัสดิ์ ครับ

**นายธนวรรธน์**

ขอบคุณครับท่านประธานฯ ผมนายธนวรรธน์ มั่นคงพูนสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สำหรับลูกหนี้ค้างจ่ายผมสามารถติดต่อได้ท่านหนึ่ง คือ คุณเสกสรร แดงทอง ท่านได้แจ้งว่าได้แจ้งยกเลิกกับทางเทศบาลไปแล้ว แต่ทางเทศบาลไม่ออกไปสำรวจ น่าจะประมาณสิบปีที่แล้วครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯ

**ประธานฯ**

เชิญ ผอ.คลังครับ

**นางสุปราณี**

กรณีนี้ลูกหนี้แจ้งเลิกกิจการก็จริง สมมติว่าเขาแจ้งยกเลิกภาษีในปีนี้แต่การคำนวณภาษีในปีที่เราเริ่มจากเดือนมกราคม แต่ลูกหนี้แจ้งยกเลิกในเดือนมีนาคม ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เราต้องคิดภาษี จึงเป็นภาษีค้างจ่าย และเราก็ได้ออกติดตามทวงถามแล้วก็ไม่ได้มาจ่ายค่ะ

**ประธานฯ**

เชิญท่าน สท.ปิยะณัฐ ครับ

**นายปิยะณัฐ**

ขอบคุณครับท่านประธานฯ ผมปิยะณัฐ เทพิน ขอหารือเรื่องการเก็บภาษีครับ เทศบาลเรามีมาตรการในการเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ครับ เช่นถ้าไม่จ่ายภาษี ๒-๓ ปีให้เราเพิกถอนใบอนุญาต อีกเรื่องคือป้ายคัทเอาท์ที่ติดตามเสาไฟ ตามถนน ได้มาลงทะเบียนเสียภาษีกับเราหรือไม่ เนื่องจากภาษีเป็นรายได้ที่นำมาพัฒนาผังโค่นเรา ผมอยากให้ติดตามอย่างเคร่งครัด สำหรับป้ายคัทเอาท์ ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามให้เขามาจ่ายภาษี หากไม่สามารถติดตามได้ให้นำมาเก็บเลย เพราะเทศบาลอื่นเขาก็ทำเช่นนี้  
ขอบคุณครับ

**ประธานฯ**

เชิญ ท่าน ผอ.คลังครับ

**นางสุปราณี**

ก่อนอื่นขอเรียนว่าป้ายคัทเอาท์เล็กถือเป็นป้ายชั่วคราว เราจัดเก็บโดยใช้ พ.ร.บ. รักษาความสะอาด ไม่ได้ใช้ พ.ร.บ. ภาษีป้าย การขออนุญาตต้องเป็นกองสาธารณสุขฯ ค่ะ สำหรับป้ายที่คลังจัดเก็บจะเป็นป้ายที่ติดตามสถานที่ประกอบการค่ะ สำหรับการทวงถามเราก็ทำตามระเบียบทุกขั้นตอน จนเกินสิบปี ก็จะเข้าระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑ ข้อ ๕(๒๕) ความหมายของหนี้สูญ และหมวด ๙ ข้อ ๙๗ ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีทางได้รับการชำระจากลูกหนี้แล้ว เราก็ต้องจำหน่ายเป็นหนี้สูญไป สำหรับมาตรการการจัดเก็บของเราก็มีขั้นตอนออกสำรวจ จัดเก็บข้อมูล การแจ้งผู้ประกอบการเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งทำเป็นหนังสือ และออกติดตาม ก็ไม่ยอมจ่าย เมื่อเกินสิบปี ระเบียบก็กำหนดให้เราสามารถจำหน่ายเป็นหนี้สูญค่ะ สำหรับกรณีการเพิกถอนใบอนุญาตนั้นทางเทศบาลไม่สามารถทำได้นะคะ เนื่องจากกฎหมายเราไม่ได้เปิดช่องทางให้ ขอเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ

**นายปิยะณัฐ**

สำหรับป้ายชั่วคราวของทางเทศบาลนครสกลนครเขาก็จัดเก็บนะครับ

**นางสุปราณี**

เทศบาลเราก็เก็บเหมือนกันค่ะ แต่เราใช้ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดค่ะ ร่วมกับการขออนุญาตใช้เสียง เป็นของกองสาธารณสุขฯ ค่ะ

**ประธานฯ**

เชิญท่านปลัดฯ ครับ



**ปลัดเทศบาล**

เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตตอบ ในกรณีป้ายชั่วคราว ที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมา ก็เรียนว่าส่วนนี้เป็นของกองสาธารณสุขที่ต้องจัดเก็บ สำหรับป้ายชั่วคราวนี้มีทั้งที่มาขออนุญาต และแอบติด กรณีที่มาขออนุญาตนั้นกองสาธารณสุขก็จะเก็บป้ายละ ๒๐๐ บาท ส่วนที่มาแอบติดก็ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขออกสำรวจอยู่ตลอดถ้าเจอก็จะเก็บมาไว้ ก็ฝาก ผอ.กองสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเพราะค่าธรรมเนียมนี้ก็ถือเป็นรายได้ของเราอีกทาง ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สมัยก่อนภาษีโรงเรียนและที่ดินค้างจ่ายสามร้อยสี่ร้อย ก็ส่งเรื่องให้อัยการฟ้องร้อง จนอายุความสิบปีหากเราจะไปอายัดยึดทรัพย์เขาก็ไม่มีต้องถินไหนทำ หากจะทำจริงๆ ก็เป็นกรณีมูลค่าของหนี้เยอะที่ทำก็มีที่ กทม. แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้หลักรัฐศาสตร์ก็จะเป็นแนวทางการไกล่เกลี่ย และขอความร่วมมือโดยพื้นฐานแล้วของฟังโคน ถ้าไม่ที่สุดจริงๆ เราก็คงไม่ทำสำหรับมวลหนี้ทั้งสิบเอ็ดรายนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของเราก็ได้ทำตามขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบแล้วในระยะเวลาสิบปีนี้ ก็เห็นใจผู้ปฏิบัตินะครับ ในขณะเดียวกันฝ่ายตรวจสอบคือ สตง. ก็เร่งรัดในกรณีหนี้ค้างชำระให้ดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งให้แล้วเสร็จ ซึ่งทางเราก็ตามแล้วตามอีกทุกหนทาง อันนี้คือข้อเท็จจริงของการที่ต้องขอจำหน่ายหนี้สูญในครั้งนี้

**ประธานฯ**

ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียด และขอกำชับทาง ผอ.กองสาธารณสุข ให้ช่วยกำกับดูแล โดยเฉพาะป้ายที่ติดขอให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา เชิญ สท.บุญชู ครับ

**นายบุญชู**

เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กรณีลูกหนี้ค้างชำระกฎหมายเปิดช่อง อาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายรายละเอียดของแต่ละคนที่ค้างชำระจะเป็นไปได้หรือไม่ครับ

**ประธานฯ**

สำหรับการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายก็คงต้องพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ การเสียภาษีเป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วนอกจากว่าไม่มีจริงๆ และเจ้าหน้าที่เราก็ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการทวงถาม เมื่อไม่สามารถติดตามได้เมื่อระยะเวลาเกินกำหนดตามกฎหมายก็ต้องทำตามระเบียบจำหน่ายเป็นหนี้สูญไป ทั้งหมดจำนวน ๑๙ ราย เป็นเงิน ๔๙,๗๖๙ บาท ที่ขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญในครั้งนี้นะครับ เชิญท่านทองศุขย์ ครับ

**นายทองศุขย์**

ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธาน ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเพิ่มเติมในเรื่องการจัดเก็บภาษี ผมคิดว่าเทศบาลเรายังขาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการช่วยในการตรวจสอบป้ายต่าง ๆ เช่นการวัดขนาดป้ายในแต่ละปีบางทีเราก็จะประมาณการเอา บางทีก็วัดจริง ผมจึงอยากให้ออกอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากกว่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

**ประธานฯ**

ขอบคุณครับท่าน สท.ทองศุขย์ ก็ขอฝากฝ่ายจัดเก็บในเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีป้ายและภาษีอื่น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการรวมถึงความแม่นยำของเจ้าหน้าที่เราด้วย มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ การพิจารณาจำหน่ายหนี้สูญ ญัตติที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งจำนวน ๑๙ ราย เป็นเงิน ๔๙,๗๖๙ บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จำหน่ายหนี้สูญ โปรดยกมือครับ

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ ๑๐ เสียง ประกอบด้วย

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| ๑. นายวิเชียร ประสมศรี          | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๒. นายมงคล มูลธิสาร             | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๓. นายบุญชู พลศรีลา             | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๔. นายสิขเรศ รัตนกร นามวงศ์ษา   | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๕. นายสำเร็จ พุฒธรรม            | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๖. นายปิยะณัฐ เทพิน             | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๗. นายวารีย์ แก้วมุงคุณ         | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๘. นายธนวรรธธน มั่นคงพูนสวัสดิ์ | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๙. นายทองศุภย์ รัตนะ            | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๑๐. นางสาวหนูนิล เหลืองซาลี     | สมาชิกสภาเทศบาล |

งดออกเสียง ๒ คน คือ นายสมเกียรติ ประทุม ประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคน และ นายพงศธร สิงห์กัญญา รองประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคน

**ประธานฯ**

ต่อไประเบียบวาระที่ ๕.๒ และ ๕.๓ เชิญท่านนายกเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพังโคนครั้งเดียวเลยครับ

**นายกฯ**

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคน ข้าพเจ้านายกฤษฎา วงศ์กาฬสินธุ์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพังโคน ขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**หลักการ**

ตามที่เทศบาลตำบลพังโคน ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน นั้น

**ข้อเท็จจริง**

สำนักปลัดมีการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ในห้วงต้นปีงบประมาณ แต่งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์บางรายการมีคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ตามท้องตลาดที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพังโคนจึงเห็นควรเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

**แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป**

**งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท**

**คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเดิม**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน โครงสร้างเหล็กประกอบไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ เมตร จำนวน

๑ ตัว ตั้งราคาตามราคาท้องตลาด

**คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน โครงสร้างเหล็กประกอบไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ เมตร จำนวน ๑ ตัว ตั้งราคาตามราคาท้องตลาด

**เหตุผล**

เนื่องจากคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของครุภัณฑ์รายการดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด ทำให้มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าว ก่อนดำเนินการตามระเบียบ

**ข้อระเบียบ/กฎหมาย**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อไป

**นายกฯ**

ต่อไประเบียบวาระที่ ๕.๓ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคน ข้าพเจ้านายกฤษฎา วงศ์กาฬสินธุ์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพังโคน ขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**หลักการ**

เทศบาลตำบลพังโคน ได้ตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล ในกรณีนี้ มีงบประมาณบางรายการมิได้ตั้งจ่ายไว้ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการกิจตามอำนาจหน้าที่ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณมาเพิ่มเติมในรายจ่ายดังกล่าว ผู้บริหารเทศบาลตำบลพังโคนจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

**โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป**

**หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน**

**๑. ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร แบบ ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ ตัว งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร แบบ ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๓,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. ทำด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ เมตร

๒. มีช่องสำหรับเก็บแฟ้มเอกสารแบบปกแข็ง จำนวน ๒๐ ช่องตั้งราคาตามราคาท้องตลาด

**๒. ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษสำหรับเข้าเล่มเอกสาร จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๘,๕๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษสำหรับเข้าเล่มเอกสาร จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ตัวเครื่องทำด้วยเหล็กหนาเคลือบสีกันสนิม แข็งแรง ทนต่อแรงกด
- มีสเกลตั้งระยะความลึกในการเย็บและมีที่กั้นล็อก
- สามารถเย็บกระดาษที่มีความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว
- สามารถใช้กับลวดเย็บได้หลายขนาด
- บรรจุลวดเย็บได้ ๑ แถว (๕๐ เข็ม)
- สามารถเย็บเอกสาร กระดาษขนาด ๘๐ แกรม ความหนาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แผ่น

- ความลึกในการเย็บสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. ตั้งราคาตามราคาท้องตลาด

รวมงบประมาณที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น **๑๕,๕๐๐ บาท**

### โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบประมาณอนุมัติ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙๙๐,๒๐๐ บาท

โอนลด ๑๕,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๙๗๔,๗๐๐ บาท

### เหตุผล

เนื่องจากส่วนราชการมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล จึงเห็นควรโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

### ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายต่อไป

### ประธานฯ

ขอขอบคุณครับท่านนายกฯ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ญัตติที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงเพิ่มเติมครับ

**นางเยาวภรณ์**

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สำหรับระเบียบวาระที่ ๕.๒ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดิมที ในการประชุมสภาครั้งก่อนสำนักปลัดได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ จัดซื้อโต๊ะทำงานของพนักงานเทศบาล ซึ่งสภาได้อนุมัติและเห็นชอบแล้ว และทางสำนักปลัดได้ดำเนินการจัดซื้อ เนื่องจากปัจจุบันโต๊ะที่มีจำหน่ายมีขนาดลดลง จำนวน ๕ เซนติเมตร เป็นเหตุให้ต้องขออนุมัติต่อสภาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้ ตรงกับโต๊ะที่มีจำหน่าย เพราะไม่สามารถจัดหาโต๊ะขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ได้ จะมีโต๊ะ ขนาด ๐.๗๕ เมตร จึงได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงต่อสภาในครั้งนี้ สำหรับระเบียบ วาระที่ ๕.๓ รายการที่ ๑ เป็นการขออนุมัติจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร แบบ ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ ตัว งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ซึ่งใช้สำหรับเก็บแฟ้มงานของสำนักปลัด ซึ่งมีไม่เพียงพอ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรายการที่ ๒ ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ สำหรับเข้าเล่มเอกสาร จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๘,๕๐๐ บาท ครุภัณฑ์ตัวนี้จะใช้ สำหรับการเข้าเล่มเย็บเล่มเอกสารต่าง ๆ ซึ่งแต่ก่อนการถ่ายเอกสารเย็บเล่มเราได้จ้าง เอกชน แต่ปัจจุบันเราเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอง เพื่อเป็นการ ประหยัดงบประมาณ และใช้งานให้คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเล่มเทศบัญญัติ เข้าเล่มแผนพัฒนา และเอกสารการประชุมต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อค่ะ

**ประธานฯ**

ขอบคุณครับท่านหัวหน้าสำนักปลัด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานหรือไม่ครับ เชิญท่านรองประธานสภา พงศธร สิงห์กัญญา ครับ

**นายพงศธร**

ขอบคุณครับท่านประธาน นิดเดียวครับกรณีขออนุมัติซื้อเครื่องเย็บกระดาษ ก็ เห็นชอบด้วยครับ แต่ในการประชุมคราวต่อไปอยากให้อำเภอบรรณการ เย็บเล่มรายงานการประชุมให้เรียบร้อยเพื่อจะได้นำดูน่าอ่านครับ ก็มีฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

**ประธานฯ**

ก็ฝากให้ทางสำนักปลัดพิจารณาจัดทำให้เรียบร้อยนะคะ มีสมาชิกท่านใดจะ สอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสำหรับระเบียบวาระที่ ๕.๒ และ ๕.๓ นี้ผมจะขอมติครั้ง เดียวนะคะ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ ๕.๒ การพิจารณาญัตติ เรื่อง การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ญัตติที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ๕.๓ การพิจารณาญัตติ เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ญัตติที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร แบบ ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ ตัว งบประมาณ

๗,๐๐๐ บาท

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษสำหรับเข้าเล่มเอกสาร จำนวน ๑ ตัว

งบประมาณ ๘,๕๐๐ บาท

สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ ๑๐ เสียง ประกอบด้วย

๑. นายวิเชียร ประสมศรี	สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายมงคล มูลธิสาร	สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายบุญชู พลศรีลา	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายสิขเรศ รัตนกร นามวงศ์ษา	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายสำเร็จ พุฒธรรม	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายปิยะณัฐ เทพิน	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายวารีย์ แก้วมุงคุณ	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายธนวรรธธน มั่นคงพูนสวัสดิ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายทองศุภย์ รัตนะ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นางสาวหนูนิล เหลืองซาลี	สมาชิกสภาเทศบาล

งดออกเสียง ๒ คน คือ นายสมเกียรติ ประทุม ประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคน และ นายพงศธร สิงห์กัญญา รองประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคน

**ประธานฯ**

ต่อไประเบียบวาระที่ ๕.๔ เป็นญัตติพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการรื้อถอนซุ้มประตูพร้อมปรับปรุงทางเข้าสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลพังโคน(ข้างวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชย์การ) หมู่ ๑ งบประมาณ ๗๓,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหนองสิม-ท่อเหลี่ยม คสล.ถนนศรีสุข (กม.๐+๐๐๐-๐+๔๑๐) หมู่ ๘ งบประมาณ ๑,๐๙๖,๐๐๐ บาท

**รวมงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น ๑,๑๖๙,๐๐๐ บาท**

เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ

**นายกฯ**

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคน ข้าพเจ้า นายกฤษฏา วงศ์กาฬสินธุ์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพังโคน ขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการในเขตเทศบาล จำนวน ๒ โครงการ

**หลักการ**

ตามที่เทศบาลตำบลพังโคน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพังโคนมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ แต่เนื่องจากงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงเห็นควรเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลพังโคนเพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการในเขตเทศบาล จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

โครงการรื้อถอนซุ้มประตูพร้อมปรับปรุงทางเข้าสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลพังโคน(ข้างวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชย์การ) หมู่ ๑ งบประมาณ ๗๓,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการรื้อถอนซุ้มประตูพร้อมปรับปรุงทางเข้าสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลพังโคน รายละเอียด ตามแบบเทศบาลตำบลพังโคนกำหนด เลขที่แบบ ๑๑/๒๕๖๖

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพังโคน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๔ (กองช่าง)

**๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อ คสล.๑๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อบัก คสล. ถนนหนองสิม-ท่อเหลี่ยม คสล. ถนนศรีสุข (กม. ๐+๐๐๐-๐+๔๑๐) หมู่ ๘ งบประมาณ ๑,๐๙๖,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก คสล. Ø ๐.๘๐ ม. ความยาว ๔๑๐.๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลตำบลพังโคนกำหนด เลขที่แบบ ๒๓/๒๕๖๕

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพังโคน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๒

รวมงบประมาณที่ขอจ่ายอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๑,๑๖๙,๐๐๐ บาท  
รายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามระเบียบและตามหนังสือสั่งการ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวน ๙,๘๐๔,๐๘๐.๔๘ บาท

**เหตุผล**

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความจำเป็นในการบำบัดความเดือนร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา

ความเดือนร้อนของประชาชน จึงเห็นควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อใช้ในการ  
ดำเนินโครงการดังกล่าว

### ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ  
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ  
ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น โดยให้กระทำเฉพาะกิจการ  
ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการ  
ชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม  
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน เพื่อพิจารณา  
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป

### ประธานฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ผู้ตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และก่อนที่จะ  
ขอมติจากสภา ขอเชิญทางกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งสองโครงการให้สมาชิกได้ทราบ  
ก่อนครับ เชิญคุณอติเทพ ครับ

### นายอติเทพ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  
ทุกท่าน โครงการที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการวางท่อ คสล.ถนนหนองสิมถึง  
ท่อเหลี่ยม คสล.ถนนศรีสุข เป็นโครงการที่ทำเพื่อรับน้ำจากบ้านนาเหมืองที่ไหลลงมาเป็น  
ส่วนใหญ่ แต่ในเทศบัญญัติปี ๖๖ เราได้ตั้งโครงการรองรับไว้อยู่ คือจากถนนคุณอนันต์ ๔  
ถึงถนนหะระอุลิน ๑ โครงการนี้จะเป็นการทำต่อเนื่องคือจากถนนหนองสิมลงมาหลัง  
หมู่บ้านคุณอนันต์ถึงท่อเหลี่ยมถนนศรีสุข ใช้ท่อขนาด ๘๐ เซนติเมตร ความยาว  
๔๑๐ เมตร เพื่อระบายน้ำที่ไหลมาจากบ้านนาเหมืองและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณ  
ถนนสามัคคีธรรม

### ประธานฯ

เนื่องจากญัตตินี้เป็นการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๖๙,๐๐๐  
บาท ขอให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสะสมเพื่อให้สมาชิกได้  
เข้าใจประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ เชิญ ผอ.คลังครับ

### นางสุปราณี

สำหรับเงินสะสมที่ได้คำนวณที่เหลือสามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน  
๙,๘๐๔,๐๘๐.๔๘ บาท สามารถใช้จ่ายได้ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข  
ของประชาชน โครงการนี้ก็เข้าข่ายสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้

### ประธานฯ

ขอบคุณครับ ผอ.กองคลัง ที่ได้ชี้แจงให้ทราบประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ และ  
ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายการโยธาที่ได้อธิบายหลักการเหตุผลความจำเป็นของการก่อสร้าง  
ทั้ง ๒ โครงการนี้ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ เชิญท่าน สท.บุญชู ครับ  
แล้วจะระบายน้ำไปที่ใดครับ

### นายบุญชู

ระบายลงลำห้วยคำโพธิ์ครับ

### นายอติเทพ

ประธานฯ สองโครงการนี้ใช้เงินสะสมนะครับ ชุ่มประตูที่จะรื้อถอนเนื่องจากเสื่อมสภาพ  
หรือไม่ครับ



**นายอดิเทพ**

สำหรับขุมประตูลานสาธารณะ ข้างวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชย์การนั้นโดยสภาพแล้วก็ยังไม่เสื่อมสภาพ แต่เราจะปรับปรุงภูมิทัศน์การสัญจรไปมาของประชาชนมีความปลอดภัย ทำให้ทางเข้า-ออกสวน สะดวกสบายขึ้น เราจะรื้อขุมและเกาะกลางถนนเพื่อจะขยายและทำถนนใหม่ครับ ขอขอบคุณครับ

**ประธานฯ**

ขอบคุณคุณอดิเทพมากครับ เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่เราได้จัดซื้อที่ดินไว้แล้วนะครับ อีกไม่นานเราก็จะขยายสวนสาธารณะของเราให้กว้างขวางขึ้นเพื่อเป็นแหล่งออกกำลังกายของพี่น้องชาวพังโคนเรา สำหรับญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสมนี้มี ๒ โครงการนะครับ จะมี โครงการรื้อถอนขุมประตูลานพร้อมปรับปรุงทางเข้าสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลพังโคน(ข้างวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชย์การ) หมู่ ๑ งบประมาณ ๗๓,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหนองสิม-ท่อเหลี่ยม คสล.ถนนศรีสุข (กม.๐+๐๐๐-๐+๔๑๐) หมู่ ๘ งบประมาณ ๑,๐๙๖,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น ๑,๑๖๙,๐๐๐ บาท หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ๕.๔ การพิจารณาญัตติ เรื่อง การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการในเขตเทศบาล (ญัตติที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการรื้อถอนขุมประตูลานพร้อมปรับปรุงทางเข้าสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลพังโคน(ข้างวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชย์การ) หมู่๑งบประมาณ ๗๓,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหนองสิม-ท่อเหลี่ยม คสล.ถนนศรีสุข (กม.๐+๐๐๐-๐+๔๑๐) หมู่ ๘ งบประมาณ ๑,๐๙๖,๐๐๐ บาท

**รวมงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น ๑,๑๖๙,๐๐๐ บาท**

สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ ๑๐ เสียง ประกอบด้วย

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| ๑. นายวิเชียร ประสมศรี           | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๒. นายมงคล มูลธิสาร              | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๓. นายบุญชู พลศรีลา              | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๔. นายสิขเรศ รัตนกร นามวงศ์ษา    | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๕. นายสำเร็จ พุฒธรรม             | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๖. นายปิยะณัฐ เทพิน              | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๗. นายวารีย์ แก้วมุงคุณ          | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๘. นายธนวรรธธัน มั่นคงพูนสวัสดิ์ | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๙. นายทองศุภย์ รัตน์ะ            | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๑๐. นางสาวหนูนิล เหลืองขาลี      | สมาชิกสภาเทศบาล |

งดออกเสียง ๒ คน คือ นายสมเกียรติ ประทุม ประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคน และ นายพงศธร สิงห์กัญญา รองประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคน

**ประธานฯ**

ต่อไประเบียบวาระที่ ๕.๕ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยที่ ๒, ๓, ๔ และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ สมัยแรก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งเมื่อปีที่แล้วสภาเรา กำหนดสมัยประชุมไว้ดังนี้

**๑. สมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕**

สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  
มีกำหนด ๓๐ วัน

**๒. สมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๑**

เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน

ตามความเห็นของประธานนະครັບ ในเดือนพฤษภาคมเราประชุมหลังจากการงานสงกรานต์ แล้วเราก็มีการติดตามงานเราจึงประชุมในเดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคมจะเกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ ในเดือนธันวาคมก็จะมีการประชุมเพื่อการเสนอญัตติของคณะผู้บริหารเพื่อขออนุมัติในเรื่องที่จำเป็นเช่นการโอนเงินงบประมาณ การขอใช้จ่ายเงินสะสม เป็นต้น ก็ขอให้ฝ่ายสภาได้หารือกันว่าจะกำหนดเช่นเดิมหรือกำหนดใหม่ครັบ เชิญท่านเลขานุการสภาครັบ

**นายธนวรรธณ**

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้ครັบ

สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  
มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖  
มีกำหนด ๓๐ วัน

**สมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๗ สมัยที่ ๑**

เริ่มวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มีกำหนด ๓๐ วัน ครັบ

**ประธานฯ**

ขอขอบคุณครับท่านเลขานุการสภา สำหรับที่ท่านเลขานุการสภาได้เสนอ จะคล้ายกันกับการกำหนดเมื่อปีที่แล้ว คือเดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม เดือนธันวาคม จะเปลี่ยนแปลงเป็นสมัยประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๗ เป็นวันที่ ๒ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ครับ ซึ่งในปี ๒๕๖๖ เรากำหนดเป็นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งหวังเดือนนี้ยังไม่มีเรื่องเร่งด่วน เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จึงขอเลื่อนเป็นเดือนมีนาคม สมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๖ ก็จะเป็น สมัยที่ ๒ เดือนพฤษภาคม สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม สมัยที่ ๔ เดือนธันวาคม และสมัยแรกของปี ๒๕๖๗ เป็นเดือนมีนาคม ครับ เชิญสมาชิกสภาได้เสนอสมัยประชุม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นเชิญครับ ถ้าไม่มีก็คงเป็นไปตามที่ท่านเลขานุการสภา เสนอ กำหนดไว้ คือ สมัยที่ ๒ เดือนพฤษภาคม สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม สมัยที่ ๔ เดือนธันวาคม และสมัยแรกของปี ๒๕๖๗ เป็นเดือนมีนาคม ขอผู้รับรองด้วยครับ

- มีผู้รับรอง ๒ คน คือ นายทองศุภย์ รัตนะ และนายบุญชู พลศรีลา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๒ เดือนพฤษภาคม สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม สมัยที่ ๔ เดือนธันวาคม และสมัยแรกของปี ๒๕๖๗ เป็นเดือนมีนาคม โปรดยกมือด้วยครับ

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ประกอบด้วย

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| ๑. นายพงศธร สิงห์กัญญา          | รองประธานสภาฯ   |
| ๒. นายวิเชียร ประสมศรี          | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๓. นายมงคล มูลธิสาร             | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๔. นายบุญชู พลศรีลา             | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๕. นายสิขเรศ รัตนกร นามวงศ์ษา   | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๖. นายสำเร็จ พุฒธรรม            | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๗. นายปิยะณัฐ เทพิน             | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๘. นายวารีย์ แก้วมุงคุณ         | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๙. นายธนวรรธธน มั่นคงพูนสวัสดิ์ | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๑๐. นายทองศุภย์ รัตนะ           | สมาชิกสภาเทศบาล |
| ๑๑. นางสาวหุณนิล เหลืองขาลี     | สมาชิกสภาเทศบาล |

งดออกเสียง ๑ คน คือ นายสมเกียรติ ประทุม ประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคน สมัยประชุมสภาประจำปี ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ ได้กำหนดแล้ว ฝ่ายเลขากจะได้อำนาจประกาศของสภาเพื่อกำหนดสมัยประชุมให้ทราบโดยทั่วกันนะครับ สำหรับการประชุมต่อไปในห้วงเดือนเมษายน ก่อนจะเข้าสู่ประชุมสามัญสมัยที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ก็จะเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ก็ต่อเมื่อคณะผู้บริหารมีมติเร่งด่วนที่เสนอต่อประธานสภา และประธานสภาก็ต้องขออนุมัติเปิดประชุมวิสามัญ ต่อท่านนายอำเภอพังโคน โดยได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด หากไม่มีก็จะประชุมกันอีกครั้งในสมัยที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ****ประธานฯ**

เชิญท่านนายกฯ ครับ

**นายกฯ**

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในระเบียบวาระอื่น ๆ ผมขอแจ้งเรื่องบ่อขยะโครงการบ่อขยะเฟส ๒ ที่เราของบประมาณจากส่วนกลาง เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ เรื่องต่อมาคือเรื่องสันนิบาตเทศบาล ซึ่งเทศบาลเราได้หมดวาระการเป็นสมาชิกสันนิบาตตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เนื่องจากเราไม่ได้ชำระเงินบำรุงสมาคมฯ ผมได้หารือกับทางสมาคมในแนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วเมื่อการประชุมที่จังหวัดยโสธร เมื่อเดือนที่แล้วได้รับแจ้งว่าให้เทศบาลตำบลพังโคนสมัครใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่สมัคร แต่มีข้อยกเว้นว่าเราไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งในการบริหารสมาคมได้ ก็ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ เรื่องต่อมาเรื่องการทำถนนข้างโบสถ์คริสต์ ที่มีปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานาน และได้คุยกับหลายฝ่ายแล้ว จะทำเป็นถนนลูกรังก่อนให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนจะมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่ท่านสมาชิกต้องการสอบถามก็ขอให้เป็นที่ระงับที่สุดได้ ผมจะหาข้อมูลมาตอบให้ ขอบคุณ มากครับ

**ประธานฯ**

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญสมาชิกสภาแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อให้คณะผู้บริหารได้ทำการแก้ไขปัญหา เชิญท่าน สท.สิขเรศ ครับ

**นายสิขเรศ**

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ครับ ผมอยากทราบว่าสถานะการเงินของเทศบาล ณ ปัจจุบัน มีเท่าไรครับ และเงินสะสมที่สามารถใช้ได้มีเท่าไรครับ และเงินทุนสำรองสะสมของเทศบาลมีเท่าไร และขอความร่วมมือผู้บริหารให้จัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะนำเข้าเทศบาลบัญญัติปี ๒๕๖๗ ไว้แต่เนิ่นๆ นะครับ ขอบคุณครับ

**ประธานฯ**

เชิญท่านนายกฯ ครับ

**นายกฯ**

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สำหรับเงินสะสม ผอ.คลังได้แจ้งแล้วว่าใช้ได้ประมาณเก้าล้านกว่านะครับ สำหรับโครงการที่เราดำเนินการไปแล้วประมาณสิบล้านกว่า สำหรับโครงการก่อสร้างถนนมูลนิธิสารทั้งสองเส้นก็ประมาณล้านกว่า ก็คงต้องทยอยทำไปเรื่อยๆ เพราะต้องรอเงินเข้าประมาณไตรมาสที่สองนี้ สำหรับงบประมาณปี ๒๕๖๗ การใช้เงินสะสมเรายังไม่สามารถระบุได้ หากท่านสมาชิกมีโครงการที่จะเสนอให้ดำเนินการพัฒนาที่สามารถแจ้งเข้ามาได้ เพื่อจะได้พิจารณาาร่วมกัน ขอบคุณมากครับ

**ประธานฯ**

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญท่านเลขาธิการสภา ครับ

**นายธนวรรธณ**

ขอบคุณท่านประธานครับ ขออนุญาตหารือถนนศรีสุขที่เราจะดำเนินการซ่อมแซมนั้นสามารถแจ้งได้หรือไม่ว่าเป็นช่วงใด การดำเนินการประสานเครื่องจักรกับอบจ.ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

**ประธานฯ**

เชิญท่านนายกฯ ครับ

**นายกฯ**

เรียนประธานสภา สำหรับการซ่อมแซมถนนนั้นเราตั้งงบประมาณไว้ประมาณเจ็ดล้านครับ สำหรับเรื่องการประสานไปยัง อบจ. ผมประสานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาเรียงลำดับเราไว้ที่ลำดับที่สาม คิดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการปลายเดือนนี้ครับ สำหรับการซ่อมถนนเราจะเริ่มที่ถนนเส้นหลักก่อน ตามแผนถนนศรีสุขก็มีนะครับ ถนนบางเส้นที่

เป็นหลุมเป็นบ่อก็จะดำเนินการซ่อม และยกระดับถนนข้างวัดที่มีน้ำท่วมขัง อีกอย่าง  
รบกวนสมาชิกทุกท่านได้ออกสำรวจถนนเส้นไหนต้องการให้ซ่อมแซมก็ขอให้แจ้งเข้ามาได้  
นะครับ ก็ขอนำเรียนที่ประชุมทราบครับ

ประธานฯ

นายวารีย์

ขอบคุณท่านนายก ครับเชิญสมาชิกสภาครับ เชิญท่าน สท.วารีย์ แก้วมุงคุณครับ  
เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายวารีย์ แก้วมุงคุณ สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต ๒ ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าบริเวณตรงข้ามคิวดรตบึงกาฬ บริเวณที่จอดรถ ๙๙ ครับ  
มีการวางถังน้ำแข็งกีดขวางการสัญจรครับ อยากให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำรวจและ  
จัดระเบียบให้ด้วยครับ

ประธานฯ

นายกฯ

เชิญท่านนายกฯ ครับ

ขอบคุณมากครับ น่าจะเป็นกลุ่มแม่ค้าที่ขายไก่อ่างนะครับ เดี่ยวจะให้เทศกิจและ  
เจ้าหน้าที่สำนักปลัด เข้าไปดูครับ

ประธานฯ

นายปิยะณัฐ

เชิญท่าน สท.ปิยะณัฐ ครับ

เรียนท่านประธานฯ ผมปิยะณัฐ เทพิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอหารือ  
เกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในทั้งโคนเรา ที่เรามีเสียงตามสายก็มีประชาชนบ่น  
ว่าไม่ได้ยินบ้าง ผมอยากหารือทางฝ่ายบริหารว่าเทศบาลเราทำไลน์แอด คือให้เทศบาล  
เราเป็นแอดมิน ประชาชนจะได้แอดคิวอาร์โค้ด กับเทศบาล พอเรามีประกาศ มีข่าวสาร  
อะไรก็จะแสดงเข้ามือถือของประชาชนเลยครับ ผมคิดว่าเป็นการเข้าถึงของประชาชนได้ดี  
นะครับ ทางเทศบาลเราสามารถทำได้หรือไม่ เท่าที่ผมศึกษาดูน่าจะไม่ได้ใช้งบประมาณ  
อะไรเลย ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ

สำหรับเรื่องนี้ที่ท่าน สท.ปิยะณัฐ เสนอ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะทุกวันนี้การ  
ติดตามข่าวสารได้ทางสมาร์ทโฟนกันแล้ว ก็ขอฝากทางสำนักปลัดได้ศึกษาดูนะครับ เชิญ  
ท่านนายกฯ ครับ

นายกฯ

ก็ขอเรียนให้ทราบว่าเสียงตามสายของเราก็มีปัญหาบ้าง ทั้งที่ได้ยินและไม่ได้ยิน  
เราก็พยายามแก้ไขปัญหา สำหรับการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่ท่าน สท.ปิยะณัฐเสนอ  
มานั้น ก็ถือเป็นเรื่องดี ผมจะรับไว้พิจารณาครับ แต่เราก็มีการประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุค  
ของเทศบาล อย่างไรก็ตามจะดำเนินการนะครับ

ประธานฯ

มีท่านใดมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา  
ทุกท่านท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ผมขอปิดประชุมครับ  
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ธนวรรธธน มั่นคงพูนสวัสดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายธนวรรธธน มั่นคงพูนสวัสดิ์)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพังโคน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมเกียรติ ประทุม)

ประธานสภาเทศบาลตำบลพังโคน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖  
รับรองว่าถูกต้องเรียบร้อย

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายทองศุภย์ รัตนะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบุญชู พลศรีลา)

(ลงชื่อ) ธนวรรณ มั่นคงพูนสวัสดิ์ กรรมการ/เลขาฯ

(นายธนวรรณ มั่นคงพูนสวัสดิ์)







